

# THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án: “Các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 9340301

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khóa: 3

Họ và tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Phạm Đức Hiếu
2. TS. Hoàng Thị Việt Hà

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

## NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

*Thứ nhất*, luận án đã điều chỉnh bổ sung thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.

*Thứ hai*, luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết qua việc thực hiện kiểm định 7 nhân tố gồm Hội nhập kinh tế; qui mô doanh nghiệp; hệ thống pháp luật; tổ chức nghề nghiệp; nhận thức, thái độ của nhà quản trị, năng lực của người làm kế toán, chi phí của việc áp dụng trong bối cảnh hiện nay theo Quyết định 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam. Trong đó, nhân tố chi phí ảnh hưởng quan trọng nhất đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, kế đến là qui mô doanh nghiệp, hệ thống pháp luật, tổ chức nghề nghiệp, năng lực của người làm kế toán, hội nhập kinh tế và nhận thức, thái độ của nhà quản trị.

*Thứ ba*, so với các nghiên cứu trước đây về các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng IAS/IFRS, luận án đã xây dựng được mô hình nghiên cứu đầy đủ hơn, bao quát được hầu hết các biến tác động lên vấn đề nghiên cứu, đặc biệt là xem xét hành vi dự định của nhà quản lý trong khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết Việt Nam.

*Thứ tư*, một khác biệt của luận án so với các nghiên cứu đi trước cùng vấn đề nghiên cứu, đó là đối tượng khảo sát trong luận án này là những người đang làm trong các doanh nghiệp đủ năng lực theo đề án của Bộ Tài chính.

*Cuối cùng*, luận án đã kiểm định sự khác biệt về đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giữa các nhóm doanh nghiệp đang áp dụng và chưa áp dụng IAS/IFRS; giữa các nhóm doanh nghiệp có thời gian niêm yết khác nhau.

**Người hướng dẫn 2**

**Người hướng dẫn 1**

**Nghiên cứu sinh**

**TS. Hoàng Thị Việt Hà**

**PGS.TS. Phạm Đức Hiếu**

**Nguyễn Thị Ngọc Diệp**